

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ด้านบริหาร ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓

การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๗๐๔ ชั้น ๗ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมี นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

๑. ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติขอเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อหารือข้อราชการ

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่อง ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพร้อมทีมงาน ได้เดินทางไปพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อหารือข้อราชการทั้งในส่วนการประสานระหว่างประเทศและการปฏิบัติภารกิจในประเทศในส่วนที่เกี่ยวกับหลักการว่าด้วยสถานะและหน้าที่ของสถาบันแห่งชาติเพื่อการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน (หลักการปารีส) ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้มอบหมายให้รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ (นายสุนทร ชัยยินติภูมิ) และอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ ปฏิบัติหน้าที่แทน การปรึกษาหารือดังกล่าวเป็นไปด้วยดี

ต่อมาในคืนเดียวกัน SCA ได้มีอีเมลแจ้งว่า ประธาน SCA ได้ตัดสินใจเลื่อนการพิจารณาการสัมภาษณ์ในการคืนสถานะ B เป็น A ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ตามเวลาในประเทศไทยออกไปก่อน และยังไม่ได้กำหนดเวลาสัมภาษณ์ในการคืนสถานะใหม่ สำหรับการพิจารณาในการเลื่อนสถานะในกลุ่มถัดไปนั้นมีการกำหนดเป็นเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ อย่างไรก็ตาม การเตรียมการเพื่อคงสถานะของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของประเทศไทย ยังคงต้องเตรียมพร้อมที่จะดำเนินการต่อไป

๒. ขอให้ศึกษากฎหมายที่อาจมีผลกระทบต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาเรื่อง ขอให้มีการศึกษากฎหมายที่อาจมีผลกระทบต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน เนื่องจากรัฐบาลได้ประกาศใช้กฎหมายหลายฉบับอันเกี่ยวข้องกับสิทธิของเด็ก เยาวชน สตรี บุคคลหลากหลายทางเพศ สถาบันครอบครัว รวมทั้งกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี เนื่องจากบางส่วนของบทบัญญัติของกฎหมายอาจมีผลกระทบก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนแก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลในขั้นตอนการปฏิบัติตามกฎหมายได้ ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยสำนักกฎหมายดำเนินการศึกษากฎหมายที่อาจมีผลกระทบต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนตามที่เสนอและตามความเห็นของที่ประชุม และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๓. คำสั่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ยังคงดำเนินการอยู่

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาคำสั่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ยังคงดำเนินการอยู่ และมีมติ ดังนี้

๑. รับทราบคำสั่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ยังคงดำเนินการอยู่ตามที่เสนอ

๒. เห็นชอบให้ยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และมีคำสั่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ แต่งตั้งคณะทำงาน จำนวน ๗ คำสั่ง ดังนี้

๒.๑ ยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ ๙/๒๕๖๑, ๑๓/๒๕๖๑, ๑๖/๒๕๖๑, ๒๐/๒๕๖๑, ๒๔/๒๕๖๑, ๒๙/๒๕๖๑ และ ๓๑/๒๕๖๑

๒.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการด้านส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนใหม่

๒.๓ แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาที่ยั่งยืนใหม่

๓. มอบให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยสำนักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๔. รายงานความคืบหน้าในการกำหนดแนวปฏิบัติในการรับส่งเรื่องระหว่างองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบรายงานความคืบหน้าในการกำหนดแนวปฏิบัติในการรับส่งเรื่องระหว่างองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ โดยในการประชุมองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบในหลักการให้องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญร่วมกันกำหนดแนวปฏิบัติในการรับส่งเรื่องระหว่างองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และให้แต่ละองค์กรนำร่างแนวปฏิบัติกลับไปพิจารณาในชั้นสำนักงาน ต่อมาในการประชุมองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ (๖) เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ได้พิจารณาและมีมติให้สำนักงานของแต่ละองค์กรรับข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้จัดทำเหตุผลและความจำเป็นในพิจารณาออกแนวปฏิบัติ และสรุปสาระสำคัญของแนวปฏิบัติดังกล่าว พร้อมทั้งข้อสังเกตของที่ประชุมองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ (๖) เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

๕. รายงานสรุปผลการฝึกอบรม “การจัดทำและการนำเสนอรายงานประเทศภายใต้สนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี” ประจำปี ๒๕๖๓

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบรายงานสรุปผลการฝึกอบรม “การจัดทำและการนำเสนอรายงานประเทศภายใต้สนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี” ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ห้องบุษบา โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการนำเสนอรายงานตามสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี รวมประมาณ ๔๐ คน เช่น กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นต้น ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว

การอบรมในสองวันแรกเป็นการบรรยายเกี่ยวกับความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับภาพรวมของกลไกสิทธิมนุษยชน การดำเนินงานของกลไกสิทธิมนุษยชนตามสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน อาณัติของคณะกรรมการประจำอนุสัญญา CEDAW และสาระสำคัญของอนุสัญญา CEDAW รวมถึงกระบวนการและแนวทางการจัดทำรายงานประเทศ ส่วนในของวันที่สามของการฝึกอบรมเป็นลักษณะการทำกิจกรรมกลุ่มโดยการจำลองสถานการณ์ (mock session) การนำเสนอรายงานด้วยวาจา ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจถึงสถานการณ์จริงและขั้นตอน/วิธีการนำเสนอรายงานด้วยวาจา ซึ่งที่ประชุมได้มีความเห็นอย่างกว้างขวางในประเด็นการจัดทำและการเสนอรายงานคู่ขนานตามอนุสัญญา CEDAW และอนุสัญญาอื่น ๆ ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติจึงได้มอบสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยสำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ พิจารณาดำเนินการตามความเห็นของที่ประชุมต่อไป

๖. การเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์และแถลงการณ์

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์และแถลงการณ์ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในระหว่างวันที่ ๓ - ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ เรื่อง คือ ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง กสม. ชี้กรณีสื่อโทรทัศน์บันทึกภาพและเสียงแหล่งข่าวโดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นการละเมิดสิทธิฯ แนะ กสทช. ส่งเสริมสื่อให้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณสื่ออย่างเคร่งครัด เผยแพร่เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ได้มีสื่อได้นำไปเผยแพร่ต่อด้วย